

Số: 01 /KL-TTr

Điện Biên, ngày 25 tháng 02 năm 2025

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư sửa chữa, nâng cấp xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách năm 2022 tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTr, ngày 23/10/2024 của Chánh Thanh tra huyện Điện Biên về việc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư sửa chữa, nâng cấp xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách năm 2022 tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Đoàn thanh tra, Thanh tra huyện kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Điện Biên, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Giao thông vận tải; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Năm 2022, thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về giao nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có nhiệm vụ đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp, các công trình, UBND huyện Điện Biên đã ban hành các quyết định giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư về quản lý và điều hành các dự án sửa chữa, nâng cấp, đầu tư các dự án thuộc các nguồn đầu tư phát triển cơ sở giao thông, công trình công cộng của huyện trong năm 2022. Tổng số công trình đã thực hiện: 17 công trình, với tổng mức đầu tư: 16.240.000.000 đồng. Qua công tác thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp các công trình đã góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Qua kiểm tra hồ sơ do Phòng Kinh tế và Hạ tầng cung cấp, Đoàn thanh tra kiểm tra 11 công trình cụ thể:

- Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022, nguồn vốn ngân sách huyện bố trí các năm tiếp theo 08 công trình: Nâng cấp đường bê tông thôn Mỹ Hưng (đội 6) xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên; Cầu bản qua đường, kè đường, nâng mặt đường, đổ BT mặt đường khu vực hồ Cựu chiến binh xã Thanh Chấn, huyện Điện Biên; Rãnh dọc thoát nước ven đường bê tông bản Pá Ngam 1 xã Núa Ngam, huyện Điện Biên; Sửa chữa nhà làm việc và rãnh thoát nước trụ sở UBND xã Núa Ngam, huyện Điện Biên; Kè chống sạt lở cầu treo Na Sản xã Na Tông, huyện Điện Biên;

Đường giao thông khu dân cư Bản Phủ xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; Sửa chữa thường xuyên cầu treo Co My, Na Có, Loọng Sọt, Pá Hẹ, Hẹ Muông, Pa Xa Lào, Púng Bon, huyện Điện Biên; Nâng cấp đường nội đồng vào nghĩa trang 1 xã Thanh An, huyện Điện Biên.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2022 và các năm tiếp theo 02 công trình: Hạng mục phụ trợ Đảng ủy HĐND-UBND xã Sam Mứn, huyện Điện Biên; Xây dựng cầu bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

- Nguồn vốn dự phòng ngân sách huyện năm 2022: 01 công trình khắc phục thiệt hại do hậu quả thiên tai xảy ra trên đường từ QL279 đi trung tâm xã Na Ú, huyện Điện Biên.

1. Việc thực hiện trình tự thủ tục hồ sơ

Đối với việc thực hiện trình tự thủ tục đầu tư đã được đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng kiểm tra và có Kết luận kiểm tra số 1890/TB-SXD ngày 18/9/2024 kết luận kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng tại huyện Điện Biên nên Đoàn thanh tra không tiến hành kiểm tra về trình tự thủ tục đầu tư.

2. Giai đoạn thực hiện đầu tư

Qua kiểm tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra; Tư vấn giám sát; đối với các nhà thầu thi công xây lắp có 10/11 công trình thực hiện chỉ định thầu, 01/11 công trình thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng), qua kiểm tra việc thực hiện ký hợp đồng với các nhà thầu tương đối đảm bảo trình tự của Luật Xây dựng và tổng kinh phí đầu tư được giao.

Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của 11 công trình là: 6.990.000.000 đồng (*Sáu tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng*)

Trong đó: - Chi phí xây dựng công trình:	6.059.172.369 đồng
- Chi phí QLDA:	146.971.441 đồng
- Chi phí tư vấn:	660.646.900 đồng
- Chi phí khác:	36.588.300 đồng
- Dự phòng:	86.620.990 đồng

(Có phụ biểu 01 kèm theo)

3. Giai đoạn kết thúc xây dựng

Đến thời điểm thanh tra các gói thầu được đầu tư đã hoàn thành việc xây lắp và bàn giao cho các đơn vị đưa vào khai thác sử dụng. Chủ đầu tư đã thực hiện thủ tục thanh toán vốn và có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với 11/11 công trình tuy nhiên vẫn còn công trình hạng mục phụ trợ Đảng ủy HĐND-UBND xã Sam Mứn, huyện Điện Biên thực hiện quyết toán chậm theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Qua kiểm tra thực tế các công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu của công trình được phê

duyet. Tại thời điểm kiểm tra các công trình đang sử dụng ổn định, phát huy hiệu quả đầu tư.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế các công trình đối chiếu với hồ sơ thiết kế, nghiệm thu thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành. Đoàn thanh tra đã phát hiện một số công trình có sai phạm cụ thể:

Công trình nâng cấp đường BT thôn Mỹ Hưng (đội 6) xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên: Đơn vị lập dự toán tính thừa khối lượng công tác xây đá hộc, xây móng hạng mục kè đá hộc bên trái đường, với giá trị sai phạm: 12.230.000 đồng.

Công trình cầu bản qua đường, kè đường, nâng mặt đường, đổ BT mặt đường khu vực hồ Cựu chiến binh xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên: Đơn vị lập dự toán tính thừa khối lượng công tác đổ bê tông mặt đường hạng mục nền, mặt đường; đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng kè gia cố ốp mái, với tổng giá trị sai phạm: 4.855.000 đồng.

Công trình rãnh dọc thoát nước ven đường bê tông bản Pá Ngam 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên: Đơn vị lập dự toán tính thừa khối lượng đào đất hạng mục đào đắp rãnh, với giá trị sai phạm: 2.290.000 đồng.

Công trình sửa chữa nhà làm việc và rãnh thoát nước trụ sở UBND xã Núa Ngam, huyện Điện Biên: Đơn vị lập dự toán tính thừa khối lượng công tác trát tường, bả bằng bột bả vào tường, sơn tường phần sửa chữa; đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng cầu chắn rác, với tổng giá trị sai phạm: 3.035.000 đồng.

Công trình kè chống sồi mố cầu treo Na Sản, xã Na Tông, huyện Điện Biên: Đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng bao tải tấm nhựa đường, với giá trị sai phạm: 3.415.000 đồng.

Công trình đường giao thông khu dân cư Bản Phủ xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên: Đơn vị lập dự toán tính thừa khối lượng bê tông mặt đường hạng mục mặt đường; đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng thép hình hạng mục hố ga tại cọc P3, với tổng giá trị sai phạm: 3.055.000 đồng.

- Công trình nâng cấp đường nội đồng vào nghĩa trang 1 xã Thanh An, huyện Điện Biên: Đơn vị lập dự toán tính thừa khối lượng bê tông tường hạng mục kè vai đường, H1.5m; đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng quét nhựa bitum và dán giấy dầu, với tổng giá trị sai phạm: 4.065.000 đồng.

- Công trình xây dựng cầu bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên: Đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng quét nhựa bitum và dán giấy dầu, với giá trị sai phạm: 6.610.000 đồng.

Tổng số tiền sai phạm nêu trên 41.555.000 đồng (*Bốn mươi một triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng*) (có phụ biểu 02 kèm theo).

III. KẾT LUẬN

1. Những mặt làm được

Tại các công trình được thanh tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã chấp hành các quy định của nhà nước về đầu tư, xây dựng và các văn bản chỉ đạo của tỉnh cũng như của huyện về quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng.

Việc thực hiện ký hợp đồng xây lắp với các đơn vị thi công, triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng thi công dự án hoàn thành tương đối đảm bảo theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Các công trình thi công hoàn thành được đưa vào sử dụng có hiệu quả, đáp ứng được mục đích, yêu cầu của dự án được phê duyệt. Tại thời điểm kiểm tra các công trình sử dụng ổn định, phát huy được hiệu quả đầu tư như đã nêu tại phần kết quả kiểm tra.

Việc quyết toán dự án hoàn thành đã được thực hiện tương đối đảm bảo theo quy định, tại thời điểm thanh tra 11/11 công trình đã thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

2. Những hạn chế, khuyết điểm

Qua kiểm tra hồ sơ các dự án và kiểm tra thực tế tại các địa điểm, dự án được đầu tư còn có một số tồn tại, hạn chế :

- Một số hồ sơ dự toán, Báo cáo kinh tế kỹ thuật của một số đơn vị Tư vấn còn tính sai về khối lượng.

- Công tác thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật của Phòng Kinh tế và Hạ tầng không phát hiện ra sai sót của một số Báo cáo kinh tế kỹ thuật do đơn vị tư vấn lập dẫn đến nghiệm thu thanh toán sai.

- Một số nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát thi công chưa đảm bảo khối lượng so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, quyết toán công trình. Công tác nghiệm thu khối lượng thực tế ở một số hạng mục công trình chưa đối chiếu với hồ sơ thiết kế, dự toán chưa cụ thể nên dẫn đến nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng (như đã nêu tại kết quả kiểm tra).

- Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo phân công nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các công trình, dự án dẫn đến không phát hiện sai phạm.

- Công tác quyết toán dự án hoàn thành còn có công trình chưa đảm bảo về thời gian theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

3. Nguyên nhân tồn tại

Công tác khảo sát, thiết kế ban đầu có nội dung chưa sát với địa hình và nhu cầu thực tế ở địa điểm đầu tư dẫn đến tính thừa khối lượng thi công.

Công chức được giao nhiệm vụ thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật của một số dự án được đầu tư còn chưa nghiên cứu kỹ dẫn đến không phát hiện được sai sót do đơn vị tư vấn lập dự toán, Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh toán của Chủ đầu tư còn có một số nội dung chưa đảm bảo nên dẫn đến nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng.

4. Mức độ sai phạm

Qua công tác thanh tra, đã phát hiện một số khuyết điểm, tồn tại nêu tại phần kết quả thanh tra nêu trên, tuy nhiên chưa phát hiện có hành vi tham nhũng của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện đầu tư các dự án do Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư.

5. Trách nhiệm

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, sai phạm nêu trên thuộc về Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng với trách nhiệm người đứng đầu, Phó Trưởng phòng và các công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công (có phụ biểu 03 kèm theo).

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Trong thời gian thanh tra, Thanh tra huyện đã thu hồi số tiền sai phạm 41.555.000 đồng để chờ xử lý theo đúng quy định.

V. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022; Luật xây dựng năm 2014; Luật đầu tư công năm 2014; Nghị định 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng; đồng thời để nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng các công trình trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, nhằm hạn chế các sai phạm trong công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách, Thanh tra huyện có một số kiến nghị sau:

1. Kiến nghị xử lý về kinh tế

Thu hồi nộp ngân sách số tiền: 41.555.000 đồng (*Bốn mươi một triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng*). Trong quá trình thanh tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đơn vị có sai phạm đã nộp số tiền: 41.555.000 đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện để chờ xử lý theo quy định.

2. Kiến nghị xử lý về trách nhiệm

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đến các tồn tại, khuyết điểm, sai phạm qua thanh tra để chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

3. Kiến nghị công tác quản lý

- Thực hiện đúng quy định về tham mưu cho UBND huyện trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhà thầu thi công xây lắp, đơn vị tư vấn giám sát đảm bảo điều kiện năng lực, không để xảy ra sai phạm trong thời gian tiếp theo.

- Tăng cường công tác kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các công chức được phân công nhiệm vụ tham gia trực tiếp thẩm định, giám sát các dự án đảm bảo nghiệm thu thanh toán các công trình xây dựng được đầu tư trên địa bàn theo đúng quy định.

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật của công chức được phân công nhiệm vụ tham mưu thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật áp dụng đúng các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, phù hợp với thiết kế và điều kiện thi công công trình.

- Thực hiện quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư sửa chữa, nâng cấp xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách năm 2022 tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên. Thanh tra huyện đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo thực hiện các nội dung kiến nghị và báo cáo bằng văn bản kết quả việc thực hiện các kiến nghị về Thanh tra huyện trước ngày 20/3/2025./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện);
- Lưu: HSTTr.



Danh mục thanh tra các công trình do Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư
 (Kèm theo Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr, ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Thanh tra huyện)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư	Chi phí xây dựng	Chi phí QLDA	Chi phí tư vấn ĐTXD	Chi khác	Chi phí dự phòng
1	Nâng cấp đường bê tông thôn Mỹ Hưng (đội 6) xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên	550.000.000	472.761.670	10.094.751	58.927.769	3.187.250	5.028.560
2	Cầu bản qua đường, kê đường, nâng mặt đường, đổ BT mặt đường khu vực hồ Cựu chiến binh xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên	950.000.000	829.512.108	17.712.346	86.449.896	5.505.250	10.820.400
3	Rãnh dọc thoát nước ven đường bê tông bản Pá Ngam 1 xã Núa Ngam, huyện Điện Biên	400.000.000	342.685.972	7.317.280	41.177.665	38.000	8.781.083
4	Sửa chữa nhà làm việc và rãnh thoát nước trụ sở UBND xã Núa Ngam, huyện Điện Biên	140.000.000	119.269.517	2.846.855	16.070.522	13.300	1.799.806
5	Kê chống sỏi mố cài treo Na Sán xã Na Tông, huyện Điện Biên	600.000.000	514.902.011	10.994.562	69.140.120	3.477.000	1.486.307

6	Đường giao thông khu dân cư Bản Phủ xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên	800.000.000	704.167.418	15.035.895	75.729.001	4.636.000	431.686
7	Sửa chữa thường xuyên cầu treo Co My, Na Có, Loọng Sọt, Pá Hẹ, Hẹ Muông, Pa Xa Lào, Púng Bon, huyện Điện Biên	300.000.000	251.409.197	7.247.167	29.675.675	1.738.500	9.929.461
8	Nâng cấp đường nội đồng vào nghĩa trang 1 xã Thanh An, huyện Điện Biên	1.000.000.000	869.784.058	18.572.262	95.818.934	5.795.000	10.029.746
9	Hạng mục phụ trợ Đảng uỷ HĐND-UBND xã Sam Mứn, huyện Điện Biên	600.000.000	516.908.833	17.812.678	54.979.529	3.477.000	6.821.960
10	Xây dựng cầu bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên	1.500.000.000	1.300.848.041	39.337.645	129.316.938	8.692.500	21.804.876
11	Khắc phục thiệt hại do hậu quả thiên tai xảy ra trên đường từ QL279 đi trung tâm xã Na Ủ, huyện Điện Biên	150.000.000	136.923.544	-	3.360.851	28.500	9.687.105
Tổng		6.990.000.000	6.059.172.369	146.971.441	660.646.900	36.588.300	86.620.990

DANH SÁCH SAI PHẠM QUA THANH TRA CỦA ĐƠN VỊ VÀ CÁC CÁ NHÂN
(Kèm theo Kết luận thanh tra số /KL-TTr, ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Thanh tra huyện)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên Công trình	Nội dung sai phạm	Giá trị sai phạm	Đã thu hồi	Còn phải thu	Ghi Chú
1	Nâng cấp đường bê tông thôn Mỹ Hưng (đội 6) xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên	Dự toán tính thừa khối lượng công việc thi công xây dựng	12.230.000	12.230.000	0	
2	Cầu bản qua đường, kè đường, nâng mặt đường, đổ BT mặt đường khu vực hồ Cựu chiến binh xã Thanh Chấn, huyện Điện Biên	Dự toán tính thừa khối lượng công việc thi công xây dựng; Thi công thiếu khối lượng công việc theo hợp đồng	4.855.000	4.855.000	0	
3	Rãnh dọc thoát nước ven đường bê tông bản Pá Ngam 1 xã Núa Ngam, huyện Điện Biên	Dự toán tính thừa khối lượng công việc thi công xây dựng	2.290.000	2.290.000	0	
4	Sửa chữa nhà làm việc và rãnh thoát nước trụ sở UBND xã Núa Ngam, huyện Điện Biên	Dự toán tính thừa khối lượng công việc thi công xây dựng; Thi công thiếu khối lượng công việc theo hợp đồng	3.035.000	3.035.000	0	
5	Kè chống sồi mố cầu treo Na Sản xã Na Tông, huyện Điện Biên	Thi công thiếu khối lượng công việc theo hợp đồng	3.415.000	3.415.000	0	
6	Đường giao thông khu dân cư Bản Phủ xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên	Dự toán tính thừa khối lượng công việc thi công xây dựng; Thi công thiếu khối lượng công việc theo hợp đồng	3.055.000	3.055.000	0	

7	Nâng cấp đường nội đồng vào nghĩa trang 1 xã Thanh An, huyện Điện Biên	Dự toán tính thừa khối lượng công việc thi công xây dựng; Thi công thiếu khối lượng công việc theo hợp đồng	6.065.000	6.065.000	0	
8	Xây dựng cầu bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên	Thi công thiếu khối lượng công việc theo hợp đồng	6.610.000	6.610.000	0	
	Tổng cộng		41.555.000	41.555.000	0	


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 01 /KL-TTr, ngày 25 tháng 01 năm 2025 của Thanh tra huyện)

STT	Tên tổ chức, cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
1	2	3	4	5	6	7
I	CÁ NHÂN					
1	Ông Chu Đình Hùng – Nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng	Trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư sửa chữa, nâng cấp xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách năm 2022, giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/6/2022.	Kiểm điểm trách nhiệm			
2	Ông Lò Văn Bình – Nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng	Trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư sửa chữa, nâng cấp xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách năm 2022, giai đoạn từ 01/7/2022 đến 31/12/2024.	Kiểm điểm trách nhiệm			
3	Ông Lò Văn Dương – Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng	Trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát thi công một số công trình có sai phạm	Kiểm điểm trách nhiệm			
4	Ông Lò Văn Tuấn - Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng	Trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát thi công, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình có sai phạm	Kiểm điểm trách nhiệm			
5	Ông Lò Văn Nga – Công chức phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nguyên công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng)	Trách nhiệm trong việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình có sai phạm	Kiểm điểm trách nhiệm			